

### ใครที่ต้องต่ออายุ

\* ผู้ที่อายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน/ ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม

ตรวจสอบวันที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุด และชั่วโมงอบรม

ตรวจสอบวันที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุด

คุณสมบัติที่ใช้ต่ออายุ  
เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง

ผู้จัดการกองทุน/ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course)\* อย่างน้อย 1 ครั้งภายในช่วง 2 ปีก่อนยื่นขอต่ออายุ  
\* สามารถสอบถามการขออบรมหลักสูตร refresher course ได้ที่ AIMC เบอร์ 0-2264-0900

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ภายในช่วง 2 ปีก่อนยื่นขอต่ออายุ

- (1) ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่บุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (2) การปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์
- (3) การดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน

### วิธีต่ออายุ

- ต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 24.00 น. ผ่านระบบ [ORAP](#) (กรณีที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าขอต่ออายุจำนวนเงิน 10,700 บาท จะต้องพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินและชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทย)
- หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำส่งแบบคำขอต่ออายุและเอกสารใด ๆ ให้ ก.ล.ต.

กรณีต่ออายุผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ต้องนำส่งหลักฐานประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Menu P2 ในระบบ [ORAP](#) ให้สำนักงานตรวจสอบเบื้องต้น **อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่ 15 ธันวาคม** และเมื่อสำนักงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารผ่านทางอีเมล หรือท่านสามารถตรวจสอบได้จากระบบ ORAP ในหัวข้อ “รายการที่ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น”

ตรวจสอบ  
ผลการต่ออายุ

หลังจากต่ออายุ และชำระเงินค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) แล้วประมาณ 5 วันทำการ ท่านสามารถตรวจสอบผลการต่ออายุได้ที่ [www.sec.or.th/licensecheck](http://www.sec.or.th/licensecheck) ทั้งนี้ หากต้องการให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาค่าขอต่ออายุทางอีเมล กรุณาระบุอีเมลไว้ในแบบฟอร์มการต่ออายุ